

THÔNG BÁO
Nội dung cuộc họp Ban Giám đốc thường kỳ

Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền họp phiên thường kỳ đã thảo luận và thống nhất quyết nghị một số vấn đề sau:

1. Đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó giám đốc, chỉ đạo

Tổ chức tốt Lễ Bế giảng và Trao bằng Tốt nghiệp đại học chung cho tất cả các lớp chính quy tập trung khóa 36 và 38B vào sáng thứ Năm (16/7/2020).

Tổ chức tốt Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2019-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021 vào thứ Sáu (17/7/2020) và đi nghiên cứu thực tế tại Cao Bằng vào ngày 18,19/7/2020.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng các lớp thạc sĩ Khóa 26, đợt 1/2020.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện minh chứng đảm bảo đáp ứng đủ các tiêu chí phục vụ kiểm định 4 chương trình đào tạo theo kế hoạch và thực hiện các công việc rà soát minh chứng phục vụ kiểm định giữa kỳ đối với cơ sở đào tạo

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông tư vấn tuyển sinh đại học năm 2020 bằng các hình thức khác nhau.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc, chỉ đạo

Làm Tờ trình xin ý kiến Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về phương án sửa chữa, nâng cấp các tòa nhà, giảng đường, nhà để xe, ký hợp đồng bảo vệ Học viện...

Tiến hành di chuyển các hộ thuê, mượn nhà ở tòa nhà E3 để phục vụ việc cải tạo, sửa chữa Ký túc xá sinh viên Lào.

Tiến hành thu hồi căng tin tại tầng hầm và tầng 11 tòa nhà A1.

Hoàn thiện lắp đặt Internet tại tòa nhà A3, nghiệm thu trước ngày 15/7/2020. Lắp đặt các thiết bị cho các phòng làm việc theo đề nghị trang bị thiết bị năm 2020 của các đơn vị tại tòa nhà hành chính A1.

Sửa chữa, chỉnh trang sân nhà, hàng lang nhà A1 và các phòng học.



Khẩn trương bố trí, sắp xếp phòng làm việc cho các đơn vị ở nhà A1 và A3.

3. Các công tác khác

Ban Quản lý khoa học đẩy mạnh công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài khoa học;

Ban Hợp tác quốc tế tiếp tục đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh lớp Quốc tế; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị thực hiện cam kết hợp tác với KOICA và chương trình hợp tác với EU về khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp (MOTIVE).

Đoàn đại biểu Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ V (2020-2025) khai mạc vào sáng thứ Bảy, ngày 11/7/2020.

Đề nghị Hội đồng thi đua Học viện xét tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Làm các thủ tục nghỉ chế độ hưu trí trước tuổi theo nguyện vọng của cá nhân đối với TS. Trần Thị Thu Nga - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông.

Làm các thủ tục xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân đối với ThS. Trần Văn Phương - giảng viên chính Khoa Tuyên truyền.

Điều động đồng chí Trần Thị Thu Giang, chuyên viên Khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm về công tác tại Văn phòng từ ngày 01/8/2020./.

T/L GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

Nơi nhận:

- BGD (để báo cáo),
- Trưởng các đ/v trực thuộc đề th/h,
- Trưởng ban Thanh tra nhân dân,
- Lưu: VT, TCCB.

